

Số: 398/TB-CTHADS

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 9 tháng năm 2022

Ngày 11/7/2022, Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 9 tháng năm 2022, tổng kết Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 76 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự. Dự hội nghị có Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, các công chức thuộc Cục; Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố.

Hội nghị đã ôn lại truyền thống 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự; nghe 02 báo cáo, các ý kiến thảo luận và thống nhất với đánh giá tình hình, kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, 9 tháng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện công tác 3 tháng cuối năm 2022; tổng kết Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 76 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2022). Đồng thời quán triệt, triển khai Quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan Thi hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 442/QĐ-TCTHADS ngày 01/6/2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đã kết luận như sau:

1. Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, biên chế một số đơn vị còn thiếu, nhưng Cục và các Chi cục đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong tổ chức thi hành án, nên kết quả thi hành đạt tương đối cao. Về việc đã thi hành xong đạt tỷ lệ **81,29%** - đạt 99% chỉ tiêu kế hoạch năm và cao hơn gần 3% so với cùng kỳ năm 2021, về tiền thi hành xong đạt tỷ lệ **54,42%** - vượt 29% chỉ tiêu kế hoạch năm và cao hơn 14% so với cùng kỳ năm 2021, (so với kết quả bình quân toàn quốc thì tỷ lệ thi hành xong về việc cao hơn 16,94% và là tỉnh xếp thứ 4, tỷ lệ thi hành xong về tiền cao hơn 24,95% và là tỉnh xếp thứ 5; so với khu vực thi đua thì tỷ lệ thi hành xong về việc xếp thứ 1, về tiền xếp thứ 1). Trong đó có một số đơn vị đạt tỷ lệ cao hơn bình quân toàn tỉnh và đã đạt hoặc vượt chỉ tiêu giao cả năm, như về việc có Phòng Nghiệp vụ (82,95%), Chi cục Na Hang (83,95%), Hàm Yên (84,50%), Chiêm Hoá (84,54%), Lâm Bình (87,34%); về tiền có Phòng Nghiệp vụ (54,89%), Chi cục Hàm Yên (61,20%), Na Hang (67,04%), thành phố Tuyên Quang (67,84%). Công tác chỉ đạo, điều

hành, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, thẩm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân được quan tâm; các mặt công tác về tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, quản lý tài chính, tài sản, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin... cũng được duy trì tốt. Các đơn vị cũng đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục và của địa phương. Đặc biệt, trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, các đơn vị đã có rất nhiều cố gắng, nhiều tập thể, cá nhân đạt kết quả cao trong công tác thi hành án đã được xét, đề nghị Tổng cục trưởng, Cục trưởng tặng giấy khen. Thay mặt lãnh đạo Cục, xin ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của các đơn vị, cũng như sự cố gắng, tinh thần quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đội ngũ công chức, người lao động các đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế như: i) Tiến độ giải quyết một số vụ việc có giá trị lớn còn chậm (nhất là Chi cục Sơn Dương), kết quả giải quyết án tín dụng ngân hàng còn thấp; ii) Quá trình tổ chức thi hành án cũng còn dễ xảy ra một số sai sót về trình tự, thủ tục; iii) Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo một số đơn vị còn hạn chế, kỷ luật kỷ cương có lúc, có nơi còn chưa đảm bảo.

2. Về phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Tình hình trong 3 tháng cuối năm 2022 sẽ có nhiều diễn biến mới, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến khó lường, do vậy, ngoài các nội dung trong báo cáo, đề nghị thủ trưởng các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

2.1. Về công tác chỉ đạo điều hành

- Tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương đã ban hành, nhất là các văn bản có liên quan đến công tác THADS, THAHC như Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 và Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư, gắn với tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2012 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022 - 2026; Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2022; Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2021 của Cục đã ban hành.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của thủ trưởng các đơn vị. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về *tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp*. Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII); Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thường

xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát huy vai trò của người đứng đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

2.2. Về công tác nghiệp vụ và tổ chức thi hành án

- Rà soát lại toàn bộ kế hoạch công tác năm 2022 để có giải pháp chỉ đạo, thực hiện, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong đó cần tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành đối với các vụ có điều kiện; đồng thời phải thực hiện việc xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật và thực hiện đúng quy trình, thủ tục về thi hành án; nâng cao tỷ lệ thi hành các khoản thu cho ngân sách nhà nước, thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, án tín dụng, ngân hàng. Tiếp tục làm tốt việc xét đề nghị miễn, giảm thi hành án, phối hợp phục vụ Đợt xét đặc xá dịp 02/9/2022.

- Triển khai và thực hiện nghiêm Quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan THADS ban hành kèm theo Quyết định số 442/QĐ-TCTHADS ngày 01/6/2022 của Tổng cục THADS. Chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ. Hoàn thành kế hoạch kiểm tra năm 2022 và thực hiện nghiêm túc việc tiếp thu, khắc phục các tồn tại, thiếu sót, vi phạm đã được phát hiện qua công tác tự kiểm tra, kiểm tra của Cục, kiến nghị của Viện kiểm sát, nhất là những thiếu sót trong công tác tổ chức thi hành án, việc xác minh, phân loại án; công tác kế toán nghiệp vụ; công tác quản lý tài chính, tài sản...

2.3. Công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng

- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc và quy chế dân chủ ở cơ sở ở từng đơn vị. Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành; thực hiện điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký thi hành án, kế toán để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị.

- Tổ chức bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng; tổng kết công tác thi đua khen thưởng, đánh giá phân loại công chức năm 2022 nghiêm túc, đúng thực chất.

2.4. Về công tác thẩm tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực:

- Hoàn thành công tác kiểm tra, thẩm tra hồ sơ thi hành án theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng pháp luật, giải quyết xong trên 97% đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

- Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS về phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong hoạt động THADS.

2.5. Về công tác văn phòng, quản lý tài chính, tài sản:

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành, tích cực thực hiện chuyển đổi số theo chỉ đạo của Bộ, của Tổng cục, xem đây là giải pháp đột phá để thay đổi lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, đảm bảo công khai, minh bạch. Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác báo cáo, thống kê theo đúng các quy định mới được Bộ, Tổng cục ban hành. Tích cực tham gia tổng kết Luật thi hành án dân sự theo chỉ đạo của Tổng cục.

- Quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách, tài sản Nhà nước tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án (*lưu ý việc triển khai thực hiện Phần mềm thu tạm ứng án phí, Đề án biên lai điện tử THADS*); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của cấp ủy, chính quyền địa phương.

- Tổng kết công tác thi hành án dân sự; xây dựng kế hoạch công tác năm 2023 theo đúng quy định.

3. Giao Văn phòng Cục chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn của Cục thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao, trên cơ sở đó, tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Cục có biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời.

Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thông báo Kết luận của Cục trưởng đến các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Cục;
- Các phòng CM thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố (để thực hiện);
- Trang Thông tin điện tử Cục (đăng tải);
- Lưu: VT, VP (Huyền 15).

**TL.CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thị Thu Hà